

THI ĐUA YÊU NƯỚC

ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO

Thi đua yêu nước

Nêu cao tinh thần "Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào" của Hội đồng Giám mục Việt Nam, những năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.



Đường giao thông trong khu dân cư được bà con giáo dân Giáo xứ Thuận Nghiệp, xã Bách Thuận (Vũ Thư) đóng góp xây dựng đồng bộ.

Thi đua phát triển kinh tế, gia đình giáo dân Phạm Ngọc Anh, Giáo xứ Thuận Nghiệp, xã Bách Thuận (Vũ Thư) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín nuôi hơn 200 con lợn thịt, mở rộng diện tích trồng cây cảnh, đào ao nuôi cá, mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa, thu mua hoa hòe... Sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu lãi trên 500 triệu đồng/năm. Anh Phạm Ngọc Anh chia sẻ: Từ nguồn thu nhập này tôi có điều kiện để xây dựng nhà cửa khang trang, đóng góp xây dựng hạ tầng trong khu dân cư, ủng hộ các quỹ, giúp đỡ gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Văn Thường, Trùm trưởng Giáo xứ Thuận Nghiệp cho biết: Thi đua phát triển kinh tế, bà con trong Giáo xứ đã xây dựng chuồng trại chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng. Nhiều hộ đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm

phương tiện vận tải, xây dựng nhà kho, tổ chức thu mua hoa hòe của bà con trong vùng. Nhiều hộ đầu tư mở rộng kinh doanh vận tải và các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Đến nay, đời sống của bà con thay đổi rõ rệt, trong Giáo xứ không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ giàu và khá tăng, thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Những năm qua, bà con giáo dân ở 113 giáo xứ, 230 họ giáo trên địa bàn tỉnh đều tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Trong sản xuất nông nghiệp, đồng bào Công giáo đã cần cù, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích cực thực hiện đổi mới đổi thửa, cải tạo vườn tạp, thâm canh tăng năng suất cây trồng. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng chuyên canh, cánh đồng lớn, các trang trại, gia trại của giáo dân với năng suất,

sản lượng nông sản hàng năm đều tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: vùng trồng lúa đặc sản hàng hóa chất lượng cao của giáo dân huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ; vùng chuyên canh cây màu, cây vụ đông của giáo dân huyện Thái Thụy, Kiến Xương; vùng chuyên canh hoa, đào, quất cảnh của giáo dân thành phố Thái Bình, huyện Đông Hưng, Hưng Hà... Ngoài ra, bà con giáo dân còn tích cực đầu tư vốn phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ, đầu tư phát triển nghề truyền thống và mạnh dạn đưa nghề, dịch vụ mới về địa phương, hình thành các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, nhiều làng nghề tại các giáo xứ, giáo họ cũng tổng thu nhập hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Ở các xã ven biển của huyện Tiên Hải, Thái Thụy, bà con giáo dân tích cực bám biển, khai thác lợi thế

từ biển, đầu tư nuôi tôm, cua, ngao và rau câu, đánh bắt hải sản... nâng cao thu nhập cho gia đình.

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các lĩnh vực cùng bà con giáo dân trong tỉnh đã tích cực tham gia nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu cùng địa phương xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm có trên 95% hộ giáo dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và thực hiện các nội dung thi đua được cụ thể hóa trong các hương ước, quy ước của khu dân cư. Hầu hết các khu dân cư vùng giáo đều thực hiện tốt phong trào tự quản với hàng trăm tổ tự quản, tổ hòa giải hoạt động hiệu quả góp phần tích cực duy trì trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phong trào khuyến học, khuyến tài được các xứ, họ giáo triển khai hiệu quả đã kịp thời động viên các cháu học sinh vươn lên trong học tập. Nhiều xứ, họ giáo đã thành lập quỹ khuyến học với số dư lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các vị linh mục và bà con giáo dân còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Năm 2020, toàn tỉnh có 270/343 giáo xứ, họ giáo đạt danh hiệu "Xứ, họ đạo 4 gương mẫu". Bên cạnh đó, các vị linh mục và bà con giáo dân còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững giáo trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các vị linh mục và bà con giáo dân đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đi bầu cử, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Hiệu quả từ các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thời gian qua đã góp phần thay đổi diện mạo các vùng giáo trên địa bàn tỉnh với cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân không ngừng được cải thiện, nâng lên; niềm tin của đồng bào Công giáo vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ngày càng được củng cố, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

ĐÀO QUYN

Niềm vui trước thêm năm học mới

Để phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã được chỉnh trang, xây mới, mua sắm thêm trang thiết bị. Đến thời điểm này, mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng giáo viên, học sinh nhiều trường đang rộn ràng niềm vui được giảng dạy, học tập trong ngôi trường mới.

Năm học 2021 - 2022 sẽ là năm học ý nghĩa, đáng nhớ đối với thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Trần Thủ Độ, xã Liên Hiệp (Hưng Hà). Nằm ở trung tâm xã, ngôi trường giờ đây đã mang diện mạo mới, rất khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương. Không chỉ xây mới dãy nhà học, nhà trường còn được chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên, nâng cấp sân trường và bổ sung một số trang thiết bị. Thấy giáo Hoàng Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau nhiều năm sử dụng, dãy phòng học và khu hiệu bộ của cấp tiểu học đã xuống cấp trầm trọng. Thấu hiểu khó khăn của thầy và trò nhà trường, đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu giáo dục ở địa phương, UBND xã đã đầu tư, xây dựng mới 4 phòng học và toàn bộ khu hiệu bộ của cấp tiểu học với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 3/2021, đến nay các phòng học và phòng làm việc mới đã được UBND xã bàn giao cho nhà trường. Phòng học rộng rãi, trang thiết bị hiện đại, tiện nghi sẽ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đối với thầy và trò cũng như sự tin tưởng của phụ huynh học sinh. Hiện nay, Trường đang huy động cán bộ, giáo viên về sinh trường lớp, sẵn sàng đón năm

học mới. Chị Nguyễn Thị Sen, xã Liên Hiệp chia sẻ: Ngày nào đi qua tôi cũng ngắm nhìn công trình đang xây dựng, nhiều phụ huynh vui mừng vì con em sắp được học trong phòng học mới. Đây là mong muốn đã lâu của nhân dân địa phương. Giờ trường đã ra trường, lớp đã ra lớp, các cháu không phải học trong những phòng đã xuống cấp. Giống như Trường Tiểu học và THCS Trần Thủ Độ, năm học mới này, các cháu Trường Mầm non Thái Thuận, xã Thuận Thành (Thái Thụy) được học trong những lớp học khang trang, sạch đẹp. Cô giáo Phạm Thị Miên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Là một trong những xã khó khăn nhất huyện, trước đây Trường Mầm non Thái Thuận phòng học xuống cấp, sân trường đổ bê tông tạm bợ, chỗ cỏ chỗ không. Những ngày mưa to phụ huynh rất khó đưa con vào lớp học. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa nên ngôi trường "thay da đổi thịt" qua từng năm. Đặc biệt, trước thêm năm học mới này, trường được UBND xã đầu tư xây mới 5 phòng, trong đó có 3 phòng học và 2 phòng chức năng trị giá 3,9 tỷ đồng. Để xây dựng khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp, trước hết phải từ sự tự nguyện của 14 cán bộ, giáo

viên. Cô giáo Phạm Thị Miên cho biết thêm: Các cô giáo tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ. Bên cạnh đó, các cô còn ủng hộ chậu hoa, cây cảnh cho khuôn viên nhà trường. Nhà trường đã huy động được hàng nghìn ngày công lao động từ nhân dân trong xã để tôn tạo nền đá hoa cho các phòng học và xây dựng nhà đa năng. Dự kiến trong năm học 2021 - 2022 nhà trường sẽ tiếp tục tham mưu UBND xã thay thế một bộ mái tôn của 6 phòng học cũ, góp phần phục vụ tốt hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các địa phương vẫn dành sự ưu tiên đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ phòng học kiên cố trên địa bàn tỉnh đến năm học này đạt 93,6%. 100% trường tiểu học, THCS và THPT có thư viện/thư viện lớp học. Bình quân phòng học bộ môn của bậc phổ thông đạt 3,4 phòng/trường. Đã có 85% trường từ mầm non đến THPT có điện tích đất bằng và vượt so với quy định. Đây là yếu tố quan trọng, là động lực để ngành Giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

DẠNG ANH



Công trình dãy phòng học 2 tầng Trường Mầm non Thái Thuận, xã Thuận Thành (Thái Thụy) đang được khẩn trương hoàn thiện trước thêm năm học mới.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở xã hội

Tước thực tế tại một số cơ sở xã hội (cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy) trong nước có ca nhiễm Covid-19 thời gian qua, với quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập, Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn sức khỏe cán bộ, nhân viên và học viên.



Mỗi tuần ba lần cán bộ y tế phun khử khuẩn toàn bộ cơ sở để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh hiện đang quản lý, cai nghiện ma túy 230 học viên bắt buộc và 7 học viên tự nguyện. Gần 2 năm qua, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, để phòng, chống dịch hiệu quả, Cơ sở đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, chủ động ứng phó, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và học viên. Ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Cơ sở cho biết: Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, không chỉ lây lan trong cộng đồng mà đã xâm nhập vào các cơ sở cai nghiện tại một số tỉnh, vì vậy công tác phòng, chống dịch tại Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh trong thời điểm này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bởi chỉ cần một cán bộ, nhân viên, học viên mắc Covid-19 thì nguy cơ lây lan dịch trong Cơ sở là rất lớn. Trong khi đó, hầu hết học viên có nhiều bệnh nền, sức đề kháng thấp, 100% học viên ăn, ở, sinh hoạt tập

trung nên việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên và học viên về công tác phòng, chống dịch trong thời điểm này là rất cần thiết. Quán triệt các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Cơ sở Cai nghiện ma túy công lập tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm, cách phòng, chống dịch Covid-19 đến học viên; lồng ghép tuyên truyền vệ sinh phòng, chống dịch vào

các chương trình giáo dục, các buổi sinh hoạt, học tập đối với học viên; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của Cơ sở với tần suất 2 lần/ngày. Tăng cường vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn 3 lần/tuần toàn bộ khuôn viên, nhất là các khu vực tập trung đông người. Tạm dừng tiếp nhận học viên cũng như việc thăm gặp của thân nhân học viên để tránh nguy cơ lây lan dịch. Cơ sở chủ động xây dựng phương án làm việc đối với cán bộ, nhân viên thành 2 nhóm, bố trí thời gian làm việc luân phiên không quá 14 ngày liên tục và xét nghiệm

Covid-19 trong vòng 3 ngày trước khi nhận ca theo đúng chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong quá trình làm việc, cán bộ, nhân viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, không tập trung đông người và ghi nhật ký lịch trình đi lại; ký cam kết và chịu trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch tại Cơ sở và gia đình. Cơ sở cũng tổ chức phân luồng học viên theo nhóm trong sinh hoạt, lao động; ăn uống chia làm nhiều ca, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trong quá trình lao động và trị liệu. Đối với đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, đơn vị liên kết gia công hàng hóa hay đơn vị thi công xây dựng, Cơ sở yêu cầu khi ra vào đơn vị phải thực hiện nghiêm khai báo y tế, có giấy xét nghiệm âm tính theo quy định; có biện pháp quản lý cán bộ, công nhân trong phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra lây lan dịch tại Cơ sở.

Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để chủ động khi có tình huống dịch phát sinh, Cơ sở khởi động lại tất cả các hoạt động phòng, chống dịch ở phương án cao nhất; xây dựng phương án phòng, chống dịch ở 3 cấp độ (chưa có F1, F2; có F1, F2; có F0); thành lập

bộ phận thường trực, phân công nhiệm vụ cụ thể để ứng phó linh hoạt với các tình huống có thể xảy ra. Anh Nguyễn Xuân Toàn, cán bộ Phòng Khám, điều trị cai nghiện phục hồi sức khỏe cho biết: Để không bị động khi tình huống có dịch, chúng tôi theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của dịch để kịp thời áp dụng các biện pháp phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các phòng chức năng theo dõi sát tình hình sức khỏe của học viên, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời cách ly, xét nghiệm và có các biện pháp phù hợp.

Học viên H.G.V chia sẻ: Tôi điều trị tại Cơ sở gần được 1 năm, khi dịch Covid-19 xuất hiện và có nhiều diễn biến phức tạp chúng tôi thường xuyên được cán bộ tuyên truyền và cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Vì vậy, tất cả học viên đều yên tâm điều trị, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại Cơ sở.

Ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Cơ sở cho biết thêm: Thời gian tới, cùng với việc chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa người ra vào để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập, Cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế kịp thời có các phương án phòng, chống dịch. Cán bộ, nhân viên và học viên tại Cơ sở mong sớm được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch.

NGUYỄN CƯỜNG

QUỲNH PHỤ 5 năm, bàn giao 1.852 tân binh

Đoàn kiểm tra của tỉnh vừa kiểm tra tại huyện Quỳnh Phụ về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc phối hợp hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, tổ chức quần chúng với các lực lượng vũ trang trong công tác vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm qua, Huyện ủy Quỳnh Phụ đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp vận động quần chúng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban chỉ đạo các cấp đã có nhiều đổi mới sáng tạo, tổ chức hiệu quả các nội dung phối hợp. Các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. 5 năm, toàn huyện đã bàn giao 1.852 tân binh cho các đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng luật; cơ quan quân sự phối hợp triển khai xét duyệt, chi trả trợ cấp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 12.139 người, trị giá gần 12,8 tỷ đồng. Huyện đã xây dựng được 571 tổ tự quản với 29.834 người tham gia, xây dựng và thực hiện 1.112 mô hình "Dân vận khéo"... góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

TRỊNH CƯỜNG

Trao 19 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Quý Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, vượt khó.

Quý Thiện tâm đã trao 17 suất học bổng, Hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ trao 2 suất học bổng với tổng số tiền trên 62 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó giỏi thuộc 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là nguồn động viên giúp các em vượt khó, tiếp tục con đường học tập.

ANH THƠ